

TIỀN PHONG ĐI ĐẦU...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu, tuyên dương đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu xuất sắc năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Văn Phối, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 774 đảng viên là người có đạo, trong đó có 240 đảng viên trẻ (từ 40 tuổi trở xuống). Những năm qua, đảng viên có đạo noi theo gương, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, trong đó có nhiệm vụ được phân công đối với đảng viên là người có đạo. Hàng năm, 100% đảng viên trẻ có đạo được cấp ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lại. Qua thực tiễn lao động và công tác, các đảng viên trẻ có đạo đã xác định được lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công; chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết... của cấp trên liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên. Hầu hết đảng viên trẻ có đạo có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong các lĩnh vực công tác. Trong đó, nhiều đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, được tin nhiệm bầu giữ chức vụ chủ chốt trong chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương, cơ sở. Nhiều đồng chí vừa đảm nhận tốt nhiệm vụ chính trị được giao vừa là tấm gương năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu đã giao lưu, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lành ở địa phương; lãnh đạo cấp ủy một số địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên là người có đạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Văn Phối, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu xuất sắc năm 2023.

tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên là người có đạo nói chung, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trẻ có đạo đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến chức sắc, đồng bào có đạo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và quy định của pháp luật. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, củng cố vững

chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Đối với đảng viên trẻ có đạo, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đề nghị tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu

nước; có ý thức cảnh giác, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ công tác; tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 15 đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu xuất sắc năm 2023.

ĐÀO QUYÊN

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong đó quán triệt sâu sắc, phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, tăng cường tính định hướng, thuyết phục của tuyên truyền miệng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, báo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt đúng sai, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), các hoạt động đối ngoại; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HỘI NAN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM...

(Tiếp theo trang 1)

cho 9 tập thể, cá nhân, trao giấy khen của UBND thành phố cho 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Sáng ngày 12/12, Hội Nan nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nan nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Hưng Hà hiện có 2.689 hội viên. 5 năm qua, Hội đã huy động các nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, hội viên. Hội đã trao 7.717 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu khám, tư vấn sức khỏe cho 130 lượt hội viên; cấp 7 suất học bổng, tặng 17 xe lăn cho con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên phối hợp tổ chức trợ giúp tẩy độc và hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt, phương tiện đi lại cho hàng trăm lượt hội viên... với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Nhiều hội viên còn sức khỏe đã nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi, đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu, tạo việc làm cho nhiều người khác.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nan nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Hưng Hà phấn đấu 100% cơ sở hội đạt vững mạnh; kết nạp 100% nạn nhân đủ điều kiện vào Hội; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; huy động các nguồn lực xây và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau, bệnh tật...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 14 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, Hội Nan nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.

THÁI THUY

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Sáng ngày 12/12, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2023, UBND huyện Thái Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện GPMB 21 dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến độ GPMB cơ bản đáp ứng yêu cầu để ra, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công. Đến hết ngày 15/11/2023, diện tích đất đã hoàn thành GPMB là 397.321,2m², diện tích đất chưa thực hiện thu hồi GPMB là 387.573,1m² (hiện đã hoàn thành công tác kiểm đếm 271.442,5m², đang triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, niêm yết công khai phương án, trình phê duyệt phương án). Trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện đã tiến hành giao đất cho 9 đơn vị, tổ chức, tổng diện tích 135.574,2m²; cấp lần đầu 1.368 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2024, Thái Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 530 lot tại 22 xã, thị trấn (do xã quản lý) và 128 lot do huyện quản lý với tổng diện tích khoảng 9ha đất ở, dự kiến thu tiền sử dụng đất hơn 900 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án nhà ở thương mại).

NGUYỄN THẨM

Giải ngân 710 triệu đồng cho vay người chấp hành xong án phạt tù



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 10 trường hợp vay vốn với số tiền 710 triệu đồng, đạt 78,89% kế hoạch. Trong đó, huyện Hưng Hà giải ngân đạt cao nhất với số tiền 410 triệu đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; căn cứ danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn do công an xã, phường, thị trấn cung cấp triển khai thực hiện cho vay theo quy định; phối hợp chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng công an giám sát việc sử dụng vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả.

MINH HƯƠNG

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình đồng bào Công giáo đặc biệt khó khăn

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Chi, là đồng bào Công giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên.

Bà Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1946) và bà Nguyễn Thị Má (sinh năm 1950) là hai chị em, sống cùng nhau, đều là phụ nữ đơn thân, tuổi cao, sức

khỏe yếu, không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua hai bà ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh của hai bà, Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiên đã phối hợp, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ được 28,5 triệu đồng và hàng chục ngày công tiến hành sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà cho hai bà. Sau khi được

thay thế hệ thống mái, gia cố, sơn sửa lại tường và cửa, ngôi nhà của hai bà đã bảo đảm an toàn, chắc chắn và sạch sẽ, ấm cúng hơn so với trước. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa, mang tình cảm ấm áp của đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Vũ Tiên dành tặng gia đình đồng bào Công giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Vũ Thư trao tặng kinh phí hỗ trợ công trình thanh niên sửa chữa nhà ở trị giá 3 triệu đồng cho gia đình bà Chi.

QUYNH LƯU



Huyện đoàn Vũ Thư trao kinh phí hỗ trợ công trình thanh niên sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Chi.

Nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở giáo dục

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng PCCC, thoát nạn, thoát hiểm, trang bị cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên những kiến thức cơ bản nhất để ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) hiện có 1.764 học sinh đang học tại 32 lớp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, nhà trường chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án PCCC, đầu tư các trang thiết bị PCCC hiện đại; bố trí nguồn điện, hệ thống bình chữa cháy, tiêu lệnh hợp lý, bảo đảm lối thoát nạn theo quy định. Bà Đào Ngọc Bích, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ đầu năm học, nhà trường triển khai thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích phù hợp với điều kiện thực tế. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, tham quan, trải nghiệm thực tế, thực hành kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH để giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại trường học, nơi công cộng, khu dân cư.

Em Vũ Phúc Nhật Minh, lớp 9A5B chia sẻ: Em và các bạn rất hào hứng và tự tin khi thực hành dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa dưới sự hướng dẫn của các chú công an. Chúng em còn được tuyên truyền những kiến thức cơ bản, hữu ích về PCCC, không mang đồ dùng đánh lửa, vật liệu dễ cháy, nổ đến trường, biết cách sử dụng điện, thiết bị điện trên lớp an toàn, tiết kiệm, các cách thoát hiểm cơ bản. Qua các buổi tập huấn giúp em và các bạn nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân

với cộng đồng trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại nhà trường, gia đình.

Trường Đại học Thái Bình là cơ sở giáo dục tập trung có đông học sinh, sinh viên trên địa bàn nên công tác PCCC được nhà trường coi trọng. Bên cạnh việc bình lập và duy trì hiệu quả đội PCCC cơ sở với gần 100 thành viên, nhà trường đã xây dựng các phương án, thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sẵn sàng ứng

phó khi xảy ra sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa các thiết bị điện, thiết bị PCCC đã hư hỏng. Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường được trực tiếp tham gia trải nghiệm các biện pháp thoát nạn khỏi nhà cao tầng bằng thang dây, đệm hơi, PCCC cơ sở với gần 100 thành viên, nhà trường đã xây dựng các phương án, thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sẵn sàng ứng

phó khi xảy ra sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa các thiết bị điện, thiết bị PCCC đã hư hỏng. Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường được trực tiếp tham gia trải nghiệm các biện pháp thoát nạn khỏi nhà cao tầng bằng thang dây, đệm hơi, PCCC cơ sở với gần 100 thành viên, nhà trường đã xây dựng các phương án, thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sẵn sàng ứng



Học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Bình trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm khỏi nhà cao tầng.

TRỊNH CƯỜNG